



DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLIC SCHOOLS

Office of the Chancellor

Thư gửi các gia đình - Điểm số PARCC (Tây Ban Nha)

Tháng 8 năm 2018

Kính gửi các gia đình,

Mỗi mùa xuân, các học sinh Khu Học Chính DC (DC Public Schools hay DCPS) tham gia vào một cuộc kiểm tra đánh giá để giúp chúng tôi hiểu thêm về sự tiến bộ của học sinh và trường học. Cuộc kiểm tra đánh giá này được gọi là PARCC, The Partnership for Assessment of Readiness for College and Career (Sự Hợp Tác để Đánh Giá Sự Sẵn Sàng cho việc học Đại Học và Sự Nghiệp).

Văn Phòng Giám Đốc Giáo Dục Tiểu Bang (Office of the State Superintendent of Education hay OSSE) đã thông báo điểm số PARCC của Năm Học 2017-2018 vào giữa tháng 8. Báo cáo gửi kèm từ OSSE có các chi tiết về điểm số cá nhân của con quý vị.

Tôi rất vui được chia sẻ với quý vị rằng trong Năm Học 2017-2018, các học sinh của DCPS đã tiếp tục có tiến bộ trong kết quả PARCC. Các học sinh của chúng ta đã vượt qua toàn bộ thành phố, tiến bộ trên mọi cấp lớp, khu vực và gần như mọi nhóm học sinh. Nhiều trường học có tiến bộ đáng kể ở cả môn đọc và môn toán. Sự tiến bộ này là kết quả từ việc học tập của con quý vị, sự cam kết của các nhà giáo dục cho cháu và sự ủng hộ của quý vị.

Chúng tôi hài lòng với sự tăng trưởng điểm số PARCC của khu học chính chúng ta, nhưng hiểu rằng chúng ta vẫn có nhiều việc phải làm để tất cả trẻ em có sự chuẩn bị cho tương lai. Cho dù con quý vị, hay trường học của cháu, đã làm được những gì trong năm học này, tôi muốn quý vị hiểu rằng DCPS đang nỗ lực để đảm bảo sự tiến bộ không ngừng.

Kiểm tra PARCC là quan trọng, nhưng đó chỉ là một biện pháp để đo sự tiến bộ. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một cuộc kiểm tra để có bức tranh toàn cảnh về con của quý vị. Vì vậy, chúng tôi nhìn vào điểm số, báo cáo của giáo viên, việc đi học đầy đủ, cảm nhận của học sinh về trường học và nhiều yếu tố khác để thông báo các quyết định về cách dạy dỗ con quý vị và giúp cháu phát triển tốt.

Tôi tin rằng các kết quả kiểm tra PARCC của chúng tôi, và tương lai của học sinh chúng tôi, sẽ luôn tăng trưởng từ đây. Xin cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi trong việc giáo dục cho con quý vị.

Trân trọng,

Amanda Alexander
Tổng Quản Trị Tạm Thời, Khu Học Chính DC